



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



Nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TU

Chiều ngày 14/3, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

(Xem tiếp trang 4)
ANH ĐÀO



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tổng kết các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều ngày 14/3, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 của tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm về kinh

phí, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Toàn tỉnh đã rà soát, bổ sung thông tin của hơn 8.800 liệt sĩ, tiếp nhận và phân tách danh sách trên 7.400 liệt sĩ theo nơi chôn cất ban đầu để bàn giao cho các huyện, thành phố. Các cơ quan chuyên môn tiến hành trích lục, cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh, giải mã ký hiệu, phiên hiệu, địa bàn liệt sĩ hy sinh, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ làm thủ

tục đi tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định của Nhà nước. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương tiến hành kiểm đếm hơn 19.600 mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và đã quy tập hơn 4.500 phần mộ vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban

(Xem tiếp trang 4)
TIẾN ĐẠT

Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XI

Sáng ngày 14/3, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI, năm 2024 kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tại nhà thi đấu đa năng (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XI có 8 môn thi đấu gồm: bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, đá cầu, cờ vua, cầu lông, bóng đá và điền kinh. Theo kế hoạch, có khoảng 3.000 người

tham gia, trong đó có gần 1.400 vận động viên. Ban tổ chức đã khảo sát, bố trí các môn thi tại 8 điểm trên địa bàn thành phố Thái Bình. Theo báo cáo, đến thời điểm kiểm tra, các điểm thi đều bảo đảm tiêu chuẩn và các điều kiện cho vận động viên thi đấu; công tác an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, hậu cần... được chuẩn bị nghiêm túc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI, năm 2024 đề nghị các

thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc cần phải phối hợp chặt chẽ bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác phòng cháy, chữa cháy để phục vụ cho lễ khai mạc, bế mạc, bảo đảm an toàn, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm. Đồng chí cũng lưu ý, trong quá trình diễn ra các nội dung thi đấu, cần làm tốt công tác phục vụ, nhất là phải bảo đảm các điều kiện chăm sóc

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

Nhiều doanh nghiệp hưởng ứng hành động vì người tiêu dùng

Chiều ngày 14/3, Sở Công Thương phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức lễ hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3).

Chủ đề hành động ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2024 là "Thông tin minh bạch - tiêu dùng an toàn". Các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân chung tay nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tiếp tục tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nhận thức toàn diện, sâu rộng hơn các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Để thực hiện có hiệu quả hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lãnh đạo Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người tiêu dùng trong tỉnh cùng xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh; sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý. Các doanh nghiệp cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ để người tiêu dùng thực hiện quyền kiểm tra, giám sát, được cung cấp thông tin, bảo đảm đưa ra các quyết định mua sắm đúng đắn và an toàn. Cùng với đó, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, đại diện nhiều doanh nghiệp đã ký cam kết với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh thực hiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng.

KHẮC ĐUẤN

TRƯỞNG CHÍNH TRỊ TỈNH Trao giải cuộc thi "Đề xuất ý tưởng nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh"

Chiều ngày 14/3, Trưởng Chính trị tỉnh tổ chức vòng chung khảo cuộc thi "Đề xuất ý tưởng nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh".

Từ khi phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 14 ý tưởng của giảng viên các khoa, phòng tham gia. Các ý tưởng đã bám sát các tiêu chí, thể hiện sự tâm huyết của các tác giả đối với công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường. Sau khi rà soát, phân loại và tổ chức chấm sơ loại, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 5 ý tưởng xuất sắc vào vòng chung khảo. Tại vòng chung khảo, các tác giả đã thuyết trình về ý tưởng của mình; đồng thời trao đổi với ban giám khảo để làm rõ các nội dung của ý tưởng.

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN TRIỆU

Chung tay bảo vệ quyền của người tiêu dùng

(Xem trang 2)



Lực lượng quản lý thị trường thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.